
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

    สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
.............................................. 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2565 หมวด 2  การประชุม ข้อ 33 วรรคสาม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น 
 

  บัดนี้ สภาเทศบาลต าบลคูเมือง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่2 
ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 3 เมื่อ 
15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 
 
 

            
            (นายกมล   เหลือล้ า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566   

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายชื่อผู้ประชุม    
1 นายกมล  เหลือล้ า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กมล  เหลือล้ า  
2 นายชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ชาญชัย  สิงห์คลี  
3 นายหมื่น  สืบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 หมื่น  สืบเพชร  
4 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 วัลลภ  เลิศพันธุ์  
5 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 อ่อนจันทร์  ใจหาญ  
6 นายพุทธา  เค้าซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 พุทธา  เค้าซื่อ  
7 นายถวัลย์  แสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ถวัลย์  แสนศรี  
8 นายประเทือง  ยางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ประเทือง  ยางเงิน  
9 นายสังเวียน  พรมสูงยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สังเวียน  พรมสูงยาง  
10 นายพิสิษฐ  กล้าจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 พิสิษฐ  กล้าจิต  
11 นางหนูไกล  อีสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 หนูไกล  อีสา  
12 นายสุเทพ  อะทาโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สุเทพ  อะทาโส  
13 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคูเมือง โกศล  นามโร  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ถนอม  ค าชาย  
2 นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุพรรณ  สิงห์ทองห้าว  
3 นายปรีชา  ไม้หอม รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ปรีชา  ไม้หอม  
4 นางสุวรรณี  เชียงศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุวรรณี  เชียงศรี  
5 นายประดิษฐ์  พรมสูงยาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ประดิษฐ์  พรมสูงยาง  
6 นายวิชัย  มุริกานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง วิชัย  มุริกานนท์  
7 นายจ านงค์  พรมสุข หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านงค์  พรมสุข  
8 นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา จักราวุธ  แสงสุรินทร์  
9 น.ส.ณฐพรรณชนก เดชโคตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ณฐพรรณชนก เดชโคตร  
10 นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิราวัลย์  ไชยพิมพ์  
11 น.ส.จฬุงรัฐ  โลแพทย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง จฬุงรัฐ  โลแพทย์  
12 น.ส.จารุวรรณ ก้องเสียง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ จารุวรรณ ก้องเสียง  
13 นางบัวไล วงค์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน บัวไล วงค์อามาตย์  
14 นางเกยูร  อินทรวรศิลป์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง เกยูร  อินทรวรศิลป์  
15 นางบุญมี  รังดิษฐ์  บุญมี  รังดิษฐ์  
16 นายสุพันธ์  โยธาจันทร์  สุพันธ์  โยธาจันทร์  
17 นายพิสิทธิ์  เย็นศิริ  พิสิทธิ์  เย็นศิริ  
18 นายธงรบ บุญขันธ์  ธงรบ  บุญขันธ์  
19 นายประดิษฐ์  ยอดดี  ประดิษฐ์ ยอดดี  
20 น.ส. ศิวลักษณ์ พรหมอินทร์  ศิวลักษณ์ พรหมอินทร์  
21 นางเนตรลดา แก้วร่องค า  เนตรลดา แก้วร่องค า  
22 น.ส.วราภรณ์  วัฒนภักดี  วราภรณ์  วัฒนภักดี  
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 ผู้มาประชุม  13 คน 
 ผู้ลาประชุม  - คน 
 ผู้ขาดประชุม  -  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  22 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ   และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายกมล  เหลือล ้า      สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
ประธานสภาฯ ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุก

ท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่2 ประจ าปี 
2566 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2/2566 ประจ าปี 2566 และขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไปนี้  

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 
.............................................. 

  ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ครั้งแรก ประจ าปี 2566 เมื่อวันท่ี 27  กุมภาพันธ ์2566  ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง สมัยสามญั สมยัที่2  ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันท่ี 1- 30 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป มีระยะเวลาไมเ่กิน 
30 วัน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่2 ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป มรีะยะเวลาไมเ่กิน 30 วัน 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2566 
                         
                                                             กมล  เหลือล้ า 

            (นายกมล   เหลือล้ า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
      

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  
      27 กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ผ่านมา)  
นายกมล  เหลือล ้า      ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที1่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
ประธานสภาฯ 2566 เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งให้

ท่ านสมาชิ กสภาทุกท่ านทราบแล้ วจ านวน 15 หน้ า  (รายละ เ อียดตาม
เอกสารแนบท้าย) ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมมี
ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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ที่ประชุม       ไมมี่ 
 
นายกมล  เหลือล ้า      หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาฯ   คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที1่ ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
      ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ  
 
ที่ประชุม     มีมติรับรอง รายงานกาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เป็น

เอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ    

        
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง เพ่ือพิจารณา/เพื่อทราบ 
     3.1  การพิจารณาใช้ งบกลางเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือให้ความ 
           ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลคูเมือง                   

นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566ของสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลคูเมือง ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 
นายโกศล  นามโร     ระเบียบวาระที่ 3 ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบส าหรับ 
เลขานุการสภาฯ   ญัตติ 3.1 การพิจารณาอนุมัติงบกลางเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
      เพ่ือให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคูเมือง ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวดที่ 2 ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีเงินส ารอง
จ่ายในงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรค
หนึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

 
นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงว่า ส าหรับระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องจากความจ าเป็นเป็นความเดือด 
นายกเทศมนตรีฯ   ร้อนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านสืบเนื่องจากมีฝนตกลงมาท าให้เกิดความ 

เสียหายเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางเพ่ือสัญจรไปมาใน
การท านาท าการเกษตรของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นที่มาของการน าญัตติเข้าที่
ประชุมให้ท่านสมาชิกได้รับทราบซึ่งทางคณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่
รับผิดชอบกองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบการพ่ีน้อง
ประชาชนได้แจ้งค าร้องเข้ามาซึ่งมีความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลคูเมือง ซึ่ งทางกองช่างก็ได้ท าประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตาม
รายละเอียดที่ได้น าส่งให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้
ดูไปพร้อมๆกันอีกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนคูเมืองหมู่ที่ 3 จากที่
นางทองม้วน ศรีมาน ถึง ที่นางหนูลม เทียบผา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร งบประมาณ 
76,500 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมคันคูหนองเค้าแลนพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตบ้านคูเมือง
หมูที่1 ท่อขนาด Ø 0.40x1.00 เมตรจ านวน 2 จุด รวมเป็น 16 ท่อน งบประมาณ 
40,000 บาท 
3. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตหลังคูคลองหนองโนพร้อมถมดิน บ้านสูงยางหมู่ที่4 ท่อ
ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 1 จุด รวมเป็น 1 ท่อน พร้อมถมดิน งบประมาณ 
1,500 บาท 
4. โครงการขุดดินร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อคอนกรีตบ้านป่าดวนหมู่ที่8 ขุดร่อง
ระบายน้ ากว้าง 0.60เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร วางท่อคอนกรีต Ø 
0.40x1.00 เมตร งบประมาณ 3,900 บาท 
5. ซ่อมแซมถนดินหลังคูคลองร่องกระโดน บ้านคูเมืองหมู่ที่3  บริเวณที่นานางอุบล 
เจนสระคู ดินถมคันคูร่องกระโดนปริมาณไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
1,600 บาท 
6. ซ่อมแซมคันคูคลองหนองตาคูพร้อมวางท่อคอนกรีตบ้านพังหาดหมู่ที่5  ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาย 30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตรพร้อมวาง
ท่อคอนกรีต Ø 0.40x1.00 เมตร  จ านวน 4 ท่อน งบประมาณ 10,000 บาท 
7. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3  วางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 
เมตร บริเวณที่นางหนูลม เทียบผา ถึงที่นางทองจันทร์ โชติรอด งบประมาณ 
27,000 บาท 
8. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมถมดินคันคูคลองช้างเผือกบ้านสูงยางหมู
ที่7 ท่อขนาดØ 0.80x1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน บริเวณหลังคันคูคลองช้างเผือกที่
นานางอัมพร กล้าจิต งบประมาณ 8,000 บาท 
9. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตหลังคูคลองร่องหินพร้อมถมดินบ้านป่าดวนหมู่ที่8 หลัง
คูคลองบริเวณที่นานางส ารวย พิมพ์สิงห์ วางท่อคอนกรีตØ 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด รวมเป็น 6 ท่อนพร้อมถมดิน งบประมาณ 7,000 บาท 
10. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตหลังคูคลองร่องกระโดนพร้อมถมดินบ้านพังหาดหมู่ที่
5 หลังคูคลองร่องกระโดนบริเวณท่ีนานายสมยงค์ บุญขันธ์ วางท่อคอนกรีตขนาด Ø 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 1 จุดรวมเป็น 6 ท่อนพร้อมถมดินงบประมาณ 8,000 บาท 
11. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตหลังคูคลองพร้อมถมดินบ้านบัวป่าหมู่ที่2  หลังคูคลอง
บริเวณท่ีนานางหนม ภาระไพ วางคอนกรีตขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 
รวมเป็น 5 ท่อน พร้อมถมดิน งบประมาณ 6,000 บาท 
12. ซ่อมแซมถมดินหลังคูคลองหนอโนบ้านสูงยางหมู่ที่4บริเวณที่นานางสาวบุญซ้วน 
เมืองสองชั้น ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 1,250 บาท 
   รวมงบประมาณทั งสิ น 190,750 บาท 
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นายพิสิษฐ  กล้าจิต      ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า  ส าหรับการวางท่อหนองเค้าแลนมีท่อเก่าน่าจะใช้ท่อเก่า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  หรือว่าท่อนไปไหนหากจะใช้ท่อเก่าก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณลงไปอีกครับ 
 
นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงว่า ส าหรับท่อเก่าที่มีปากท่อมันแตกไม่สามารถใช้การได้จึงไม่สามารถ 
นายกเทศมนตรีฯ   ที่จะน ามาใช้ได้อีกก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ชี้แนะก็คิดเหมือนกันว่าจะใช้ท่อเก่า 
      แต่เมื่อไปดูแล้วมันแตกไม่สามารถใช้การได้จึงต้องเอาท่อใหม่ทั้งหมด 
 
นายหม่ืน สืบเพชร     ไดส้อบถามว่า  ส าหรับการลงท่อระบายน้ าในการลงท่อต้องมีการเทดินไม่ทราบว่า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ทางกองช่างออกแบบมีการเทดินก่อนวางท่อหรือไม่ครับ  
 
นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์     ได้ชี้แจงต่อประชุมว่า ส าหรับงานวางท่อส าหรับโครงการหนองเค้าแลนที่น าเข้าที่  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ประชุมในวันนี้ในส่วนของแบบประมาณการมีการเทคอนกรีตก่อนวางท่อหนา 10  
รักษาการ ผอ.กองช่าง  เซนติเมตร ครับ และในส่วนของโครงการอ่ืนที่เป็นการวางท่อจะเทคอนกรีตก่อน 
      หนา 5 เซนติเมตรทุกโครงการครับน าเรียนที่ประชุมครับ 
 
นายประเทือง ยางเงิน      ได้แจ้งที่ประชุมว่า  ส าหรับผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของร่องระบายน้ าบ้านดงเกลือ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  หมู่ที่ 6และหมู่ท่ี 10 เป็นร่องระบายน้ าครึ่งซีกซึ่งขณะนี้มีน้ าท่วมขังอยู่บริเวณหน้า 

บ้านยายแต และหน้าบ้านนางวิมล จ านวน 2 จุด ก็อยากจะให้ทางเทศบาลได้ไปช่วย
ดูและแก้ไขให้ด้วยครับเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งครับระยะประมาณไม่ถึง 100 
เมตรครับ 

 
นายวิชัย มุริกานนท์    ได้ชี้แจงต่อว่า  ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอน าเรียนรายละเอียดในการ 
ปลัดเทศบาล   ประชุมในวันนี้ในส่วนของวาระที่3 เรื่องพิจารณา/เพื่อทราบ ขอน าเรียนว่าวันนี้ไม่มี 

เรื่องเพ่ือพิจารณา ก็คือการขออนุมัติ ซึ่งในวันนี้เราไม่มีจะมีในเรื่องเพ่ือทราบซึ่งเป็น
การแจ้งเพ่ือทราบไม่ต้องขอความเห็นชอบอนุมัติ ซึ่งเรื่องในวันนี้เป็นโครงการที่พ่ี
น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วท าหนังสือมาหาท่านนายกฯ และอีกประเด็นหนึ่งคือ
ท่านสมาชิกไปเจอปัญหาแล้วท าหนังสือเข้ามาเพ่ือให้ท่านนายกฯ หรือคณะผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็น
อ านาจโดยตรงของท่านนายกฯ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนใน
การใช้งบเงินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้
น าเรียนชี้แจงในเบื้องต้นไปแล้วตามระเบียบข้อ 19 ในการใช้เงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งท่านนายกฯ ได้น าเรียนให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบร่วมกันก่อนที่จะมีการด าเนินการ ส าหรับการใช้เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่
ท่านนายกฯ ได้น าเรียนในส่วนของรายละเอียดโครงการที่จะใช้ท่านนายกฯก็จะต้อง
วางแผนการใช้เงินหากอนาคตข้างหน้ามีเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นท่าน
นายกฯ ก็จะต้องน าเงินในส่วนนี้มาใช้จ่ายเหมือนเดิมครับน าเรียนที่ประชุมได้รับ
ทราบร่วมกันครับ 
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นายกมล  เหลือล ้า      ได้ซักถามที่ประชุมว่า ส าหรับญัตติในวันนี้ก็หวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะเข้าใจ  
ประธานสภาฯ   ในระเบียบข้อกฎหมายและรายละเอียดของโครงการที่ท่านนายกฯได้น าเรียนชี้แจง 
      ให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 
                    3.2  การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ   
 
นายโกศล  นามโร     ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ3.2 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
เลขานุการสภาฯ   ประมาณ พ.ศ. 2566 ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 

ส า ห รั บ  ญั ต ติ  3 . 2  ก า ร พิ จ า ร ณ า กา ร โ อน งบ ประมา ณ  ต าม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ ข้อ ๒7  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
 

นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ขอสภาในการตั้งจ่าย 
นายกเทศมนตรีฯ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลคูเมือง แห่งที่2 ไป 

แล้วนั้นด้วยงบประมาณ 11,000 บาท ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยดีแต่
เนื่องจากค่าประมาณการราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเนื่องจากราคาเพ่ิมขึ้นจึงไม่สามารถที่
จะด าเนินการได้จึงเป็นที่มาของวันนี้เพ่ือเข้าสภาให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้สามารถที่จะด าเนินการได้ซึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามประมาณการที่ให้ไปค่ะซึ่ง
ราคาเพ่ิมขึ้นอีก 11,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง
พร้อมขนทิ้ง เป็นเงิน 210 บาท งานรื้อถอนโถส้วมพร้อมขนทิ้ง เป็นเงิน 420 บาท 
งานรื้อถอนผนังพร้อมขนทิ้งเป็นเงิน 593.60 บาท งานติดตั้งประตู(ประตูเดิม) เป็น
เงิน 150 บาท งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสีเป็นเงิน 4,890 บาท งานก่ออิฐครึ่งแผ่นเป็นเงิน 1,030 บาท งานฉาบปูน
เป็นเงิน 2,070 บาท งานพ้ืนคอนกรีต(ด้านหน้า)หนา0.05เมตรเป็นเงิน 3 ,330.58 
บาท งานบุกระเบื้องเคลือบเซลามิคขนาด 12”X12”เป็นเงิน 6,360 บาท งานย้าย
หลอดไฟเป็นเงิน 35 บาท งานดินถมเป็นเงิน 670 บาท ค่าดูดส้วมเป็นเงิน 300 บาท 
ทาสีน้ าพลาสติกเป็นเงิน 1,035 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 21 ,094.18 บาท ค่า
Factor F 1.07 รวมเป็นค่าก่อสร้าง 22,570.78 บาท คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง
ประมาณ 22,500 บาท ตามประมาณการที่ได้น าเรียนท่านสมาชิกไปนั้นเนื่องจาก
ค่าแรงค่าวัสดุเพ่ิมขึ้นจึงน าเข้าสภาพิจารณาโอนเพ่ิมในวันนี้ให้ทุกท่านได้พิจารณา
เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการต่อไปค่ะ 
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นายวิชัย มุริกานนท์    ได้ชี้แจงต่อว่า  ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้  
ปลัดเทศบาล โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป   งาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

งบ บุคลากร   ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  
405,72๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  252,720.00- บาท  โอนลด
ครั้งนี้ 11,500.00- บาท ประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ 241,220.00- 
บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน ก่อสร้าง   งบ ลงทุน    
ประเภท รายจ่ายค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองแห่งที่2  ต้ัง
ไว้  11,000.0๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 11,000.00- บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี ้11,500.00- บาท  ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอน
งบประมาณ 22,500.00-  บาท 
รวมโอนเพิ่มครั้งนี้ทั้งสิ้น จ ำนวน 11,500.00 บำท (-หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้ำร้อย
บำทถ้วน-) 
 

นายกมล  เหลือล ้า      ได้ซักถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามมีไหมครับ หากไม่มี  
ประธานสภาฯ   จะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ า
ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองแห่งที่2 งบประมาณ 11,500 บาท ท่านให้เห็นชอบ
ให้โอนโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม       มติที่ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลคูเมือง
แห่งที่2 งบประมาณ 11 ,500 บาท มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -   เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือนายกมล เหลือล้ า ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
      

นายสุเทพ  อะทาโส     ไดแ้จ้งที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการวางท่อหน้าบ้านนางยุพิน โคชา ที่ได้ตั้งงบไว้  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  แล้วนั้นก็อยากจะขอฝากทางท่านนายกฯ ได้ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับเพราะตอนนี้ 

ก็ได้มีฝนตกลงมาแล้วหากปล่อยไว้นานก็อาจจะล าบากในการด าเนินการก็อยากจะ
ให้ด าเนินการเพราะหากฝนตกมาน้ าไม่มีที่ระบายไปก็ท าให้น้ าท่วมบ้านพ่ีน้อง
ประชาชนก็เดือดร้อนครับ 

 
นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ      ไดส้อบถามที่ประชุมว่า ส าหรับงบประมาณที่ได้ผ่านสภาไปแล้วส าหรับโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 ก่อสร้างถนนที่นานายอัมพร ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ส่วนงบประมาณตรงนี้สามารถท่ีจะเอาไปด าเนินการในส่วนอื่นแทนได้ไหมครับและ 
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    อีกเรื่องครับส าหรับถนนคอนกรีตที่ข้างวัดคูเมืองที่ได้ก่อสร้างไปเมื่อปีที่ผ่านมา พ่ี
น้องประชาชนเดือดร้อนเวลาฝนตกน้ าไม่มีที่ไปน้ าท่วมขังสัญจรล าบากก็ขอฝากทาง
เทศบาลได้พิจารณาแก้ไขในจุดนี้ด้วยครับ 

 
นายสังเวียน พรมสูงยาง      ไดแ้จ้งที่ประชุมว่า ท่อปล่อยน้ าลงหนองเซียงนามคูหนองทางน้ าลงตอนนี้พังช ารุด  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  อยากจะให้ลงท่อระบายน้ าเพ่ิมเพ่ือที่จะระบายน้ าลงหนองได้เร็วป้องกันการกักเซาะ 

พังทลายของคูหนองครับและอีกเรื่องครับขอหินลูกรังลงคุ้มใต้เส้นหนองยางไปต้น
แคนครับเพราะเป็นเส้นที่สัญจรไปเนื่องจากจะมีงานบุญบั้งไฟในวันที่ 3-4 มิถุนายน 
2566 ที่จะถึงนี้แต่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรล าบากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ก่อน
บุญบั้งไฟเพราะเป็นหน้าเป็นตาของต าบลคูเมืองครับ 

 
นายหม่ืน สืบเพชร      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอฝากประตูวัดบ้านคูเมืองด้านหลังที่ทางติดหนองบัวทางวัด  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  คูเมืองได้ขุดร่องระบายน้ าเพื่อลงหนองบัวผมก็ขอฝากท่านนายกได้พิจารณาลงท่อ 
      ระบายน้ าเข้าหนองบัวอีกจุดครับเพื่อระบายน้ าจากทางวัดลงหนองบัวครับ 
 
นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในการจัดสรรงบประมาณก็จะค านึงถึงพ่ีน้องประชาชนเป็น 
นายกเทศมนตรีฯ   หลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโซนทาง 

คูเมือง ทางป่าดวน-พังหาด สูงยาง บัวป่า และดงเกลือ ก็ให้ความส าคัญเท่ากันทุก
หมู่บ้าน และก็ล าดับความส าคัญมากน้อยก่อนหลังตามความรุ่นแรงมากไปหาน้อย
และก็ต้องดูในเรื่องของงบประมาณของเราด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใดสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่อีกเรื่องด้วย และในส่วนของถนนดินบ้านสูงยางหมู่4หมู่7ที่ผ่าน
สภาแล้วที่อยู่เทศบัญญัติแล้วนั้นก็ในช่วงนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเริ่มด าเนินการให้
อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหารผู้รับจ้างอยู่ตอนนี้ประมาณ 5 โครงการและก็จะ
ทยอยด าเนินการให้ครบทกุโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติและการดูแลในส่วนของ 
น้ าประปาซึ่งเป็นเรื่องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขปัญหามาตลอดในเรื่องของน้ าต าบลคู
เมืองซึ่งบางหนองน้ าใส บางหนองน้ าขุ่น การบ ารุงดูแลเอาใจใส่ระบบประปาการเติม
สารส้น คลอรีนก็เป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้น้ าใสซึ่งบางครั้งก็ขุ่นบางครั้งก็ใส
ขึ้นอยู่กับการเจือจางของน้ า ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และก็เห็นใจผู้ดูแลเช่นกันซึ่งจะต้อง 
ท างานหนักพอสมควรบางครั้งวันหยุดก็ไม่ได้พักต้องไปซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ได้มีน้ าได้ใช้ น้ าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้
พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ ปัญหามีมากมายที่จะให้ทุกท่านได้แก้ไขปัญหาร่วมกันก็ค่อย
เป็นค่อยไปซึ่งทางเทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ช่วยแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด ก็อยากจะ
ให้ทุกท่านได้เห็นใจทางเทศบาลด้วยโดยเฉพาะเรื่องน้ าซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้
พยายามแก้ไขปัญหาให้อยู่แม้แต่วันหยุดก็ไม่ได้หยุดก็น่าเห็นใจ และในส่วนของการ
ลงหินที่ทางท่านสมาชิกได้น าเรียนมาก็จะให้ทางกองช่างผู้ที่รับผิดชอบไปส ารวจ
ดูก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งว่าจะท าได้ไหมจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนค่ะ 
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นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ     ไม่มี ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าการประชุมครั้งหน้าคงจะให้เกียรติ 
      มาร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองครับ 

เลิกประชุมเวลา      13.30   น. 

                  
              (นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์)                  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

      ลงชื่อ        กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพิสิษฐ  กล้าจิต 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
      ลงชื่อ                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

                                            นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
   ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงิน 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

                        ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/ 2566  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1/2566  แล้ว                                                            

                                                           
                                                            
                                               (นายกมล  เหลือล้ า) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 


